

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๕๗/๒๕๖๔



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  
ถนนสุวรรณศร อำเภอนครนายก  
จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมผู้เรียนให้  
สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกได้คัดเลือกสถานศึกษา  
กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๐ โรงเรียน และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี  
คุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ในระดับห้องเรียน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่สำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำเครื่องมือการนิเทศ  
ติดตามการดำเนินงานดังกล่าวผ่าน Google Form โดยกำหนดให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายสแกน QR Code  
(ด้านล่าง) และตอบแบบสอบถามภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชัย ช่างชุม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
โทร / โทรสาร ๐๓๗-๓๑๑-๔๘๑ (ศน.บุญปรานี ๐๘ ๖๗๙๐ ๑๖๑๖)



รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วม  
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
และเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑

ที่	ชื่อสถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา	อำเภอ
๑	บ้านช่องตะเคียน	องครักษ์ก้าวหน้า	องครักษ์
๒	บ้านคลอง ๑	องครักษ์พัฒนา	องครักษ์
๓	วัดปากคลองพระอาจารย์	องครักษ์รวมพลัง	องครักษ์
๔	วัดกุดตะเคียน	เขาพระ-บ้านใหญ่	เมืองนครนายก
๕	อนุบาลนครนายก	ท่าช้าง-วังกระโจม	เมืองนครนายก
๖	บ้านคลอง ๓๐	ทองหลาง-บางอ้อ-อาษา	บ้านนา
๗	บ้านคลอง ๒๓	องครักษ์ก้าวหน้า	องครักษ์
๘	ชุมชนวัดศรีนาวา(ติลกชนศรีนาวา)	หินตั้ง-ศรีนาวา	เมืองนครนายก
๙	วัดอารีราษฎร์	องครักษ์ก้าวหน้า	องครักษ์
๑๐	บ้านดงแขวน	ปากพลี	ปากพลี